



# สรุปข่าว สธ.

ประจำวัน

7 มิถุนายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์(เดลินิวส์, ผจก.รายวัน)

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงการเปิดร้านเหล้า ผับ บาร์ในเฟส 4 ว่า อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล ต้องอาศัยข้อมูลต่างประเทศมาพิจารณาประกอบด้วย ถ้าจะเปิดต้องมีความพร้อมและต้องคุยกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนการเปิดเรียน มอบกรมอนามัย ร่วมมือกับ ก.ศึกษาธิการ หาแนวทางป้องกันการแพร่เชื้อโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ positioning

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีโรงงานอนุญาตให้กินป๊อปปอร์น เครื่องดื่ม ขณะชม ว่า มาตรการหลักไม่ได้ห้ามไว้ แต่เนื่องจากการอยู่ในพื้นที่ปิดร่วมกัน อยากให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การชมภาพยนตร์ถ้าไม่มีการรับประทาน จะสวมหน้ากากได้ตลอดเวลา จึงไม่อยากจะมีความเสี่ยง เป็นมาตรการเชิงคำแนะนำ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไม่เคยให้สัมภาษณ์ หรือมีข้อเสนอให้ร้านอาหารสามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยเมื่อมีการระบาดโควิด-19 ผู้ว่าฯ ได้ใช้อำนาจโดยคำแนะนำของคกก.โรคติดต่อระดับจังหวัด ออกคำสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังมีการผ่อนปรนให้ เปิดกิจการต่างๆ และให้ร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ให้นำไปดื่มข้างนอกเท่านั้น ยังไม่อนุญาตให้นำดื่มภายในร้าน โดยร้านอาหารยังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 2 ส่วนคือ 1.พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.ประกาศของผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัด หากร้านอาหารมีข้อสงสัยให้ดูประกาศของจังหวัดหรือสอบถามสสจ. ซึ่งเป็นเลขฯ คกก.โรคติดต่อจังหวัด และคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นพ.บัญชา สรรพโส นพ.สสจ.ตราด เป็นประธานพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา รพ.ตราด บริการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส SAR-COV -2 (COVID-19) มีนพ.สุพจน์ แพรนนิมิต ผอ.รพ.ตราด และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-เลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย เผยว่า สมาคมฯ ได้ออกหนังสือเชิญเจ้าของสนามเทนนิส, ผู้ให้บริการสนามเทนนิส, ผู้ให้บริการสนามเทนนิส และบุคลากรกีฬาเทนนิส มาร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกรมอนามัยมีกำหนดลงพื้นที่วันที่ 8 มิ.ย. นี้ เวลา 13.15-14.30 น.

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, siamspport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77kaoded, ntiontv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, thematter, thestandard, kaohoon, workpointnews, thebangkokinsight, reuters, thaiquote, prachachat, sanook, tnnthailand) ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 6 มิ.ย. พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย กลับจากประเทศรัสเซียและคูเวต อยู่ในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยสะสม 3,104 ราย หายป่วย 2,971 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 58 ราย อยู่ระหว่างรักษา 75 ราย ผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นศูนย์ต่อเนื่อง 12 วันติดต่อกัน ย้ำสวมหน้ากากอนามัยป้องกันแพร่และรับเชื้อ การใช้แพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในช่วงแรกอาจไม่คุ้นชิน แต่การเช็กอินจะช่วยประเมินความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่นั้นได้ เพื่อการสอบสวนโรคที่รวดเร็วหากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ โดยข้อมูลจะเก็บไว้ที่กรมควบคุมโรค 60 วัน การเช็กอินจะเป็นข้อมูลที่แท้จริงของการเข้าใช้บริการสถานประกอบการ และเป็นการบันทึกข้อมูลจริงว่าอยู่ในพื้นที่นั้นนานเท่าไร หากมีผู้ติดเชื้อหลังจากที่เช็กอินแล้วก็จะไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

-ศบค. เผยแพร่คลิปชีวิตหลังหายป่วยของ "ทองสุข ทองราช" แท้ก็ติดเชื้อ COVID-19 คนแรกในไทย โดยทองสุขกล่าวว่า ผู้โดยสารบางคนยังกลัวติดเชื้อจนขอลงเมื่อทราบว่าเคยป่วย ขอให้สังคมเปิดใจติดเชื้อ COVID-19 แล้วหายได้ ล่าสุด ยังคงไปบริจาคพลาสมาทุก 14 วัน เพื่อส่งต่อภูมิคุ้มกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, มติชน, คมชัดลึก)

-พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ก.กลาโหม เผยว่า ก.กลาโหมและสธ. กำลังจัดหาโรงแรมเป็นสถานที่กักกันของรัฐ รองรับคนไทยที่จะกลับเข้ามาประเทศจำนวน 9,000 ห้อง โดยโรงแรมทุกแห่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สธ.กำหนด ขณะเดียวกันยังไม่เพิ่มจำนวนวันกักตัว ซึ่งระบบสธ.มีมาตรฐานการตรวจเชื้อ 2 รอบยืนยันไม่ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** กรมประชาสัมพันธ์

-จ.เพชรบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคชายหาดชะอำ ผู้ว่าฯ เพชรบุรี มอบอุปกรณ์ชุดตรวจคัดกรอง หน้ากากอนามัย เอกสารให้ความรู้และ

## ประเด็นข่าว

สตีกเกอร์ สำหรับจับต.ประจำจุด ตลอดแนวชายหาด 10 จุด ระยะทาง 5 กม. ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานประกอบการและนักท่องเที่ยวตลอดแนวชายหาด

**สื่อที่นำเสนอ :** กรมประชาสัมพันธ์

-ศูนย์ EOC จ.เชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์ผ่านเพจศูนย์ข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่แล้ว รวมถึงไม่มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในรพ. ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากก.ภูเก็ต 314 ราย ทีมสอบสวนโรคได้เก็บตัวอย่างน้ำลายส่งตรวจแล้ว 306 ราย ติดตามครบ 14 วันแล้ว 246 ราย กักตัวอยู่ที่บ้าน 66 ราย พักอยู่ใน Local Quarantine ของแต่ละอำเภอ 2 ราย สำหรับผู้ที่พักอยู่ใน Local Quarantine 15 ราย ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการสธ.อย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-ท่าอากาศยานนราธิวาส เตรียมเปิดทำการบินเที่ยวแรก 15 มิ.ย.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.ศูนย์วิจัยวัคซีน COVID-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาฯ มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ซึ่งฉีดให้กับลิงทดลองเมื่อ 23 พ.ค. และในวันที่ 7 มิ.ย. จะเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน ใช้เวลาอีก 1 สัปดาห์ถึงจะทราบผล หากภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในระดับที่ยังไม่น่าพอใจต้องรอไปอีกสัปดาห์ ค่อยเจาะเลือดตรวจอีกครั้ง โดยหลังจากที่ลิงทดลองฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว พบว่าไม่มีไข้ ไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน)

-ผู้ว่าฯ กทม. กำชับสำนักอนามัยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อนำส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงให้ครบ 15,000 ราย ภายใน 20 มิ.ย.นี้ โดยตั้งแต่ 18 พ.ค.-3 มิ.ย. ส่งตัวอย่าง 4,759 ราย ไม่พบเชื้อ 3,792 ราย อยู่ระหว่างรอผล 1,027 ราย

## Fake News

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.รายวัน, js100, tnnthailand

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ เตือนกรณีกัญชาสามารถป้องกันและรักษาโควิด-19 ได้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยทางการแพทย์ที่ยืนยันว่ากัญชาหรือการหยดน้ำมันกัญชาบนลิ้นสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ และสธ.ยังไม่อนุญาตให้ใช้กัญชารักษาโรคโควิด 19

## ประเด็นที่มีผลกระทบ

## 1.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในรถโดยสารสาธารณะ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, nationtv

-อธิบดีกรมการขนส่งทางบก สั่งจหน.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถร่วมบขส.เส้นทาง ขอนแก่น -สุราษฎร์ธานี เก็บค่าโดยสารเกินราคาที่กำหนด ไม่มีเว้นระยะห่าง ให้ผู้โดยสารขึ้นมาเต็มคันรถ

**สื่อที่นำเสนอ :** nationtv

-กรมการขนส่งทางบก กำชับผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ปรับรูปแบบการดำเนินการเป็น New Normal อาทิ จัดจุดคัดกรอง เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในรถโดยสาร และที่นั่งคอยในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตรวจสอบอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้โดยสารเดินทางข้ามจังหวัด ต้องลงทะเบียนการเดินทางในระบบบันทึกข้อมูลปชส.ให้ประชาชนจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ <https://gecc.dlt.go.th> ของกรมการขนส่งทางบก

**สื่อที่นำเสนอ :** สปริงนิวส์, bangkokbiznews

-บขส.เตรียมเปิดเส้นทางเดินรถภาคใต้ 24 เส้นทาง เริ่ม 9 มิ.ย. 2563 หลัง ศบค. ผ่อนคลายให้รถโดยสารสาธารณะสามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้

**สื่อที่นำเสนอ :** 77kaoded

-อบจ.ระนอง ร่วมกับคุมประพฤติจังหวัดระนอง ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร และเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางโดยโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดอีกครั้งหลังหยุดยาว

## 2.ลงโทษผู้ไม่กักตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** กรมประชาสัมพันธ์

-นายสุฤกษ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี ออกคำสั่งให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ภูเก็ต และสงขลา ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและกักกันตัวเองที่บ้าน 14 วัน ยกเว้น กรณีเดินทางในราชการหรือติดต่อธุระสำคัญ จำเป็นเร่งด่วน ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

## 3.สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม. 1

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, mthai, nationweekend, mcot)

## ประเด็นข่าว

-รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบนร.ชั้นม. 1 ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี พบเตรียมความพร้อมตามมาตรการของ ศธ. อาทิ การจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างทางสังคม การรักษาความสะอาดและสุขอนามัย เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเบื้องต้นในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.63

-คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎกติกาของศธ.

-นายอำนาจ วิชายานูวัตติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย้ำให้ทุกโรงเรียนจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับการสอบชั้นม.1 วันที่ 6 มิ.ย. มีแผนการรับทั่วประเทศ 691,420 คน สมัคร 496,511 คน ประกาศผลสอบภายในวันที่ 12 มิ.ย. ส่วนม.4 จะสอบวันที่ 7 มิ.ย. รับ 396,041 คน สมัคร 345,496 คน

-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผู้ปกครองพานักเรียนมาร่วมสอบคัดเลือกชั้นม. 1 มีนักเรียนกว่า 1,300 คน โรงเรียนได้วางมาตรการป้องกันโรคตามแนวทางของ ศธ. และกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

-สถานศึกษาในจ.ตราด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1

### 4.กิจการ/กิจกรรม ที่ได้รับผ่อนปรนระยะ 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า,ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-**ศูนย์ประชุม** นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าฯ นนทบุรี พร้อมด้วย นพ.พนัส โสภณพชช นพ.สจจ.นนทบุรี และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดูความพร้อมเตรียมเปิดบริการอีกครั้ง ด้านผู้บริหารศูนย์ฯ ระบุ งานแรกช่วงกลางเดือนมิ.ย. เป็นการประชุมย่อยของหน่วยงานด้านสาธารณสุข 30 คน ปลายเดือนมิ.ย. มีงานแต่งงาน การจัดสอบของหน่วยงานราชการ แต่ติดข้อกำหนดของการใช้พื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตร.ม. หากภาครัฐผ่อนปรนระยะที่ 4 ให้จัดงานในพื้นที่มากกว่า 20,000 ตารางเมตร อาจมีความเป็นไปได้ในการจัดงานสอบเพิ่มขึ้น

-**ตลาดนัด** ตลาดนัดลาดพร้าว ตลาดนัดมือสองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองยะลา ตรวจคัดกรองประชาชนทุกคนที่เข้าไปเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสอง

-**ชายหาด** ปลัดก.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าฯ จังหวัดและผู้ว่าฯ กทม. กำชับให้จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหาด ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น ด้านนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้า จ.ประจวบคีรีขันธ์ บางส่วนเดินทางท่องเที่ยวตามชายหาดต่างๆ

-พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล รอง ผบช.ภาค 2 พร้อมนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ตรวจเยี่ยมชายหาดบางแสน พบนักท่องเที่ยวยังละเลยในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย หากตรวจพบจะไม่ให้ลงไปชายหาด เทศบาลเมืองแสนสุขยังตั้งจุดคัดกรองทั้งหมด 14 จุด คาดว่าอาจต้องเพิ่มจุดคัดกรองอีก

-จ.ภูเก็ต เตรียมเปิดพื้นที่ชายหาดตั้งแต่ 9 มิ.ย. เป็นต้นไป

-**ท่าอากาศยาน** ท่าอากาศยานที่เปิดให้บริการเฉพาะเส้นทางภายในประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ชุมพร ตรัง นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช น่าน นราธิวาส บุรีรัมย์ ปาย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน ระนอง ร้อยเอ็ด เลย ลำปาง สกลนคร อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00-20.00 น. และท่าอากาศยานที่สามารถให้บริการการบินภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ สุราษฎร์ธานี และหัวหิน เปิดให้ท่าอากาศยานขึ้นลงได้ตามระยะเวลาที่กำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

-สำนักพระราชวัง แจ้งผ่านเว็บไซต์ <https://www.royaloffice.th> ว่าจะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่ 7 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป เวลา 08.30-15.30 น.

### 5.ไม่เชื่อว่า โควิด-19 จะกลับมาระบาดรุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายบรรยง วิทยวิริศศักดิ์ ประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) โพสต์เฟซบุ๊กว่า สองสัปดาห์ที่ผ่านมา แพทย์หลายคนเตือนว่าจะเกิดการระบาดระลอกสอง ขอให้ประชาชนการ์ดอย่าตก ซึ่งเห็นด้วยที่ประชาชนต้องช่วยกันป้องกันตนเอง แต่ไม่เชื่อว่าจะมีการระบาดรุนแรงระลอกสองเพราะ 1.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคขึ้นมา หากพบการติดเชื้อที่ไหนประชาชนในท้องถิ่นนั้นพร้อมที่จะป้องกันทันที ทำให้เชื้อแพร่ขยายได้ยาก 2.หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือตอนนี้มีใช้อย่างเพียงพอ 3.มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยอย่างทั่วถึง ทำให้คนที่ติดเชื้อหลุดรอดไปได้ยาก 4.อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อจากผู้ต้องสงสัยมีประสิทธิภาพและมีจำนวนเพียงพอในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 5.การรักษาผู้ติดเชื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากแพทย์พยาบาลมีประสบการณ์ในการดูแลรักษามากขึ้น เครื่องมือในการตรวจมีประสิทธิภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่ของรพ.มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อน้อยลง ผลวิจัยจากฮ่องกงพบว่า การระบาดในฮ่องกงส่วนใหญ่เกิดจากซูเปอร์สเปรดเดอร์ ซึ่งต้องมีปัจจัยเหล่านี้ครบถ้วน ได้แก่ 1.คนอยู่รวมกันอย่างแออัด 2.อยู่ในสถานที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท 3.อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส 4.มีผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมตะเบ็งเสียงดัง ทำให้ฝอยน้ำลายกระจายออกไป รัฐบาลควรควบคุมเฉพาะกิจการหรือกิจกรรมบางอย่างที่เอื้อให้มีการแพร่เชื้อ โดยไม่จำเป็นต้องปิดล็อกตัวธุรกิจทั้งหมด

### 6.กรู๊ปเลือดส่งผลต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-เสนอข่าว นักวิจัยในเยอรมนีและนอร์เวย์ ศึกษาพบว่า คนที่มีเลือดกรู๊ป A+ มีความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 สูงกว่า และมีอาการรุนแรงกว่าคนกรู๊ปเลือดอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับในประเทศไทย เลือดกรู๊ป A มีมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากเลือดกรู๊ป O ซึ่งการศึกษาชิ้นนี้พบว่าคนเลือดกรู๊ป O มีโอกาสที่จะเกิดภาวะหายใจล้มเหลวจากโควิด-19 น้อยกว่าหมู่เลือดอื่นๆ ถึง 35%

สถานการณ์ในต่างประเทศ

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sanook, xinhua)thai)

-**บราซิล** ประธานาธิบดี ซาอีร์ โบลโซอาโร อาจนำบราซิลออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลกตามอย่างสหรัฐฯ ขณะที่สื่อท้องถิ่นวิจารณ์ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการควบคุมโรคของโบลโซอาโร โดยมีชาวบราซิลเสียชีวิตวันละ 1 คน

-**โรมาเนีย** ช่างทำรองเท้าในเมืองคลูจ-นาโปกา ออกแบบรองเท้าเพื่อช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม โดยมีความยาว 2 ฟุตครึ่ง เมื่อยืนเผชิญหน้ากันจะอยู่ห่างกันราว 1.5 เมตร ราคาขายคู่ละประมาณ 3,622 บาท

-**อินเดีย** พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 294 ราย ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9,887 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 6,642 ราย และผู้ป่วยรวม 236,567 ราย รักษาหายแล้ว 114,073 ราย

-**ซาอุดีอาระเบีย** ประกาศปิดเมืองเจดดาห์อีกครั้ง ห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน หลังการทบทวนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอัตราการใช้แผนกผู้ป่วยวิกฤตในรพ.ต่างๆ สูงขึ้น

-**อังกฤษ** ผู้เสียชีวิต 40,261 ราย สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ

-**WHO** ออกรายงานฉบับใหม่ปรับแก้ข้อมูลเรื่องคำแนะนำลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคโควิด19 ด้วยการให้สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะ หรืออยู่ในสถานที่ซึ่งไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วยสะสม 6,844,705 ราย ผู้เสียชีวิต 398,141 ราย รักษาหายแล้ว 3,348,831 ราย สหรัฐฯ มีผู้ป่วยมากที่สุด 1,965,708 ราย เสียชีวิต 111,390 ราย บราซิล ผู้ป่วย 646,006 ราย เสียชีวิต 35,047 ราย รัสเซีย ผู้ป่วย 449,834 ราย เสียชีวิต 5,528 ราย สเปน ผู้ป่วย 288,058 ราย เสียชีวิต 27,134 ราย สหราชอาณาจักร ผู้ป่วย 283,311 ราย เสียชีวิต 40,261 ราย ภูมิภาคอาเซียน อันดับ 1 สิงคโปร์ ผู้ป่วย 37,183 ราย เสียชีวิต 24 ราย อินโดนีเซีย ผู้ป่วย 29,521 ราย เสียชีวิต 1,770 ราย ฟิลิปปินส์ ผู้ป่วย 20,626 ราย เสียชีวิต 987 ราย และมาเลเซีย ผู้ป่วย 8,266 ราย เสียชีวิต 116 ราย

### **พ.ร.บ.ควบคุมโรค**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook , thebangkokinsight

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม มีมติเห็นชอบบัญญัติ 4 ฉบับ ในพ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 เพื่อให้กลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ขึ้น ลดการเกิดโรค ลดความรุนแรง ลดความพิการ และลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยฉบับที่ 1 รายชื่อโรคจากการประกอบอาชีพ 5 โรค ได้แก่ โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว โรคจากฝุ่นซิลิกา โรคจากภาวะอับอากาศ โรคจากแอสเบสตอส (ใยหิน) หรือโรคมะเร็งจากแอสเบสตอส (ใยหิน) และโรคหรืออาการสำคัญของพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช ฉบับที่ 2 รายชื่อโรคจากสิ่งแวดล้อม 2 โรค ได้แก่ โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว และโรคที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ไมครอน ฉบับที่ 3 หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการหายใจ โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เพื่อให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการสอบสวนเหตุสงสัยว่าเจ็บป่วยจากการทำงานหรือมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งหน่วย และฉบับที่ 4 บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายฉบับนี้

### **คริสตจักรเป็นเขตปลอดบุหรี่**

**สื่อที่นำเสนอ :** bluechipthai

-นพ.ชยพันธ์ สิทธิสุขย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นผู้แทนกรมควบคุมโรค มอบป้ายเครื่องหมายศาสนาสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ให้กับสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมี ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ มหขวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในบริเวณพื้นที่โบสถ์ และศาสนสถานของศาสนาคริสต์ทั่วประเทศ

### **โรคไข้เลือดออก**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-สสจ.พะเยา เผย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 3 มิ.ย. 2563 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 34 ราย เสียชีวิต 1 ราย ได้จัดทำโครงการจิตอาสาปราบยุงลาย ด้วยความร่วมมือของราษฎร รัฐ ท้องถิ่นและ ชุมชน กิจกรรมสำคัญคือ ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนรวีรอนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

### **กัญชาทางการแพทย์**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน,แนวหน้า) เว็บไซต์(thaipbs, mcot, innnews)

-ป.ป.ส. ส่งมอบกัญชาของกลาง ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 500 กิโลกรัม และให้กับสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100 กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย

### **Fake news**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, เดลินิวส์

-ตามที่มีข่าวเรื่องผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งและเนื้อสัตว์หากใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันอาจเสี่ยงต่อมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการ พบข้อเท็จจริงคือ การใช้หม้อทอดไร้น้ำมันปรุงอาหารไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง โดยการเกิดสารก่อมะเร็ง เช่น สารอะคริลาไมด์ จากการ



## ประเด็นข่าว

ปรุงอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตหรืออาหารที่มีแป้งเป็นส่วนผสม หรือการเกิดสารกลุ่ม polycyclic aromatic hydrocarbons และสารกลุ่ม heterocyclic amines จากการปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์นั้น เกิดขึ้นจากกระบวนการทอด ปิ้ง ย่าง อบ หรือวิธีใด ๆ ที่ใช้อุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น ไม่ว่าจะใช้อุณหภูมิชนิดใด หากใช้ความร้อนสูงเป็นเวลานาน ก็อาจส่งผลให้เกิดสารก่อมะเร็งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน

-กรณีการเผยแพร่ข้อมูล รากต้นมะลิใช้เป็นยาล้างตา รักษาอาการเยื่อตาอักเสบ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน

## การโฆษณาเครื่องตีเมล็ดแอลกอฮอล์ออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : thaiquote, one31

-เพจ Beervana Thailand ผู้จัดจำหน่ายเบียร์คราฟท์ โพสต์ข้อความถึงประเด็นข้อห้ามของมาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หลังถูกสนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรียกให้ไปเสียค่าปรับ ว่า ภายใต้พ.ร.บ.ดังกล่าว ประชาชนไม่สามารถถ่ายรูปแสดงให้เห็นฉลากหรือบรรยายรสชาติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงบนโซเชียลมีเดียของตัวเองได้ แต่น่าสังเกตคือ ประชาชนทั่วไปลงรูปแก้วพร้อมคำบรรยายภาพ แม้ไม่มีโลโก้หรือสัญลักษณ์ที่ผิดกฎหมายเช่นกัน โดยอ้างว่าเป็นการรอดอ้างสรรพคุณชกแจงใจให้ผู้ดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ค่าปรับเริ่มต้นที่ 50,000 บาท นอกจากนี้ การโพสต์แม้แต่คำว่าเบียร์ และใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งจากฉลากเบียร์ทำให้สามารถโยงไปถึงสินค้าได้เท่ากับผิดกฎหมาย ค่าปรับเริ่มต้นที่ 50,000 บาทเช่นกัน ซึ่งสุดท้ายอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม สมาพันธ์ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสุราแห่งประเทศไทย ได้เคลื่อนไหวให้ยกเลิกมาตรา 32 ของ พ.ร.บ.ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ Change.org เนื่องจากประชาชน ผู้ประกอบการรายย่อย และร้านค้าเด็กร้อน เพราะซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว

## อาการแพ้ยา

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยแพร่คลิปวิดีโอสาธิตการแพ้ยา โพสต์เฟซบุ๊กเตือนอุทาหรณ์ซื้อยาโอปิออยด์พาราเซตามอลกินแก้ปวดฟันจุดจนเกิดอาการแพ้หนักว่า เป็นอาการแพ้ยา ส่วนมากมักเกิดภายหลังรับประทานยาครั้งแรก 7-21 วัน

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า คนไข้ที่เคยแพ้ยาชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วจะแพ้ยาชนิดดังกล่าวไปตลอดชีวิต รวมถึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะแพ้ยาตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มที่ใกล้เคียงกับยาตัวเดิมที่แพ้ และอาการที่เกิดจากการแพ้ยาครั้งใหม่จะเกิดได้อย่างรวดเร็วขึ้นและอาจรุนแรงมากขึ้นด้วย ดังนั้น ควรจดจำข้อมูลการแพ้ยาของตนเอง และแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้งก่อนการรักษา

## บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : acnews

-นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานอนุกรรมการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น สปสช. กล่าวว่า วันที่ 10 มิ.ย.นี้ สปสช.จัดรับฟังความเห็นทั่วไปประจำปี 2563 “หลักประกันสุขภาพคนพิการในยุค New normal” ครั้งแรกผ่าน Facebook live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชวนคนพิการร่วมต่อยอดเพิ่มเข้าถึงบริการสุขภาพผู้พิการยุค New normal เปิดกว้างให้ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และประชาชน ร่วมแสดงเห็นถึงการปรับปรุงและพัฒนากองทุนบัตรทอง พร้อมเปิดช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th หรือ แอปพลิเคชัน สปสช. ถึง 15 ก.ค. นี้

## เตือนหมอบใหม่แฉวนป่า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, เพจDrama-addict

-พล.อ.ต. นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊ก เตือนแพทย์จบใหม่ยอมให้คลินิกนำชื่อ-ใบประกอบวิชาชีพไปแฉวนโดยไม่ต้องเข้าตรวจเอง เป็นการเอื้อหมอเถื่อน ผิดจริยธรรม ผิดพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ มีโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตและจำคุก

## คดีแม่วางยาลูก

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-ความคืบหน้าคดี น.ส.นิษฐา วงวาล หรือแม่ปึก อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงและต้องสงสัยวางยา ด.ช.อิมบุญ อายุ 2 ขวบ บุตรแท้ๆ และ ด.ญ.อมยิ้ม อายุ 4 ขวบ บุตรบุญธรรม เพื่อหลอกเอาเงินบริจาค จน ด.ญ.อมยิ้มเสียชีวิตนั้น พนักงานสอบสวน บก.ป. สอบปากคำพ่อและแม่ของ น.ส.นิษฐา ไปแล้ว 2 ครั้ง ยังต้องสอบปากคำพยานอื่นๆ โดยเน้นเรื่องเส้นทางการเงิน ยืนยันว่ามีทั้งพยานและหลักฐานที่มัดตัวน.ส.นิษฐาว่ากระทำผิดจริง ต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ประกอบกับต้องรอผลการตรวจสารเคมีหรือยาที่อยู่ภายในขวดอีก 14 รายการ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อได้รับผลแล้วจะนำไปเทียบเคียงกับรายงานแพทย์ว่าสารเคมีที่พบตรงกับในร่างกายของเด็กทั้ง 2 คนหรือไม่ ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเมื่อสัมผัสทางผิวหนังหรือรับประทานจะแสดงอาการอย่างไร